

Ngân hàng LPBank được vinh danh top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả

13:40 07/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LPBank vừa được vinh danh top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023, bảng xếp hạng do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất về kết quả kinh doanh cũng như năng lực đổi mới của LPBank trong các hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của thị trường.

Bảng xếp hạng là kết quả nghiên cứu khách quan, khoa học và độc lập của Vietnam Report, được công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước nhằm ghi nhận những công ty đại chúng vượt trội về sức mạnh tài chính và truyền thông, tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế vững chắc trong ngành.



Ông Hồ Nam Tiến, Tổng Giám đốc LPBank (ở giữa) nhận cúp và chứng nhận từ Ban tổ chức.

Năm 2023, vượt lên những khó khăn của nền kinh tế, LPBank đã chủ động thực hiện các giải pháp

tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh hoạt động số hóa nhằm tinh gọn quy trình, thủ tục cho vay, từ đó mang lại các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Bên cạnh đó, nhằm đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần hồi phục nền kinh tế, LPBank đã tung gói ưu đãi 10.000 tỷ cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp với lãi suất chỉ từ 7.5%/năm.

Không chỉ lọt top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả, năm 2023, LPBank cũng được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng danh giá. Mới đây nhất, trong khuôn khổ chương trình JCB Vietnam Conference 2023 do Tổ chức thẻ quốc tế JCB tổ chức vào ngày 28/7/2023 tại Đà Nẵng, LPBank được vinh danh ở 03 hạng mục giải thưởng lớn dành cho thẻ JCB.



Ngân hàng LPBank được vinh danh top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả.

Những giải thưởng này một lần nữa ghi nhận đóng góp quan trọng của LPBank trong hoạt động phát triển dịch vụ thẻ tại Việt Nam. Qua đó, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường của Ngân hàng về sản phẩm thẻ quốc tế.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, LPBank hiện là Ngân hàng có mạng lưới lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng TMCP với hơn 1.200 điểm giao dịch trên toàn quốc. Với định hướng chiến lược

mới, LPBank đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, thay đổi mạnh mẽ, toàn diện, phát triển vượt trội và cam kết mang lại giá trị, lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ngan-hang-lpbank-duoc-vinh-danh-top-50-cong-ty-dai-chung-uy-tin-va-hieu-qua>